

ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๖ ทพ๗๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง พจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือพจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. แผ่น CD ภาคผนวก ๑ - ๓ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิตให้ส่วนราชการ  
ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบ นั้น

กรมบัญชีกลางได้นำข้อมูลจากรายงานดังกล่าวจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสภาที่มีการ  
คำนวณต้นทุนกิจกรรม มาจัดทำพจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานกลาง  
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่าง  
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยพจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่

๑. หนังสือพจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยข้อมูลสรุป  
ของแผนงาน กิจกรรม และส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม

๒. แผ่น CD ภาคผนวก ๑ - ๓ ประกอบด้วย

ภาคผนวก ๑ พจนานุกรมกิจกรรมของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นข้อมูลทั่วไปของส่วนราชการทุกแห่งเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่ง  
ส่วนราชการ กิจกรรมหลักที่นำส่งผลผลิตหลัก และกิจกรรมย่อยที่นำส่งผลผลิตย่อย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้  
เชื่อมโยงกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยไปสู่การคิดต้นทุน โดยจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ  
(Government Cost Information : GCI) ประกอบด้วยข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย รวมทั้งต้นทุน  
ต่อหน่วย เปรียบเทียบ ๒ ปีงบประมาณ จัดส่งให้ส่วนราชการทุกแห่งในรูปแบบแผ่น CD รวมทั้งจัดทำรายงานต้นทุน  
งานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐจัดส่งให้ส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์  
ต้นทุนและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมสนับสนุน

ภาคผนวก ๒ กิจกรรมหลักภายใต้แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

เป็นการรวบรวมกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณภายใต้แผนงานเดียวกันพร้อมชื่อ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ส่วนราชการได้ทราบข้อมูลว่า มีส่วนราชการใดบ้างที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการนำส่ง  
ผลผลิตภายใต้แผนงานเดียวกันและไปสู่เป้าหมายเดียวกัน กิจกรรมหลักดังกล่าวมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน  
อย่างไร ในแต่ละกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณมาอย่างเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็น  
ประโยชน์ต่อส่วนราชการและหน่วยงานกลางในการพิจารณาจัดตั้งองค์กรใหม่ที่ไม่ควรซ้ำซ้อนในเรื่องของกิจกรรมและ  
ผลผลิต

/ภาคผนวก ๓...

ภาคผนวก ๓ กิจกรรมย่อยของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

เป็นรายชื่อกิจกรรมย่อยของส่วนราชการพร้อมความหมายและชื่อหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ ซึ่งส่วนราชการทยอยส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการคำนวณต้นทุน ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจที่มาของกิจกรรมย่อยตามศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการแต่ละแห่งที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก และทำให้พิจารณาต่อได้ว่า มีกิจกรรมซ้ำซ้อนกันภายในองค์กรหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแนวทางในการลดหรือยุบเลิกกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนและหมดความจำเป็น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุนได้ต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วนทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม แต่ในปีต่อไป ข้อมูลบางส่วนจะปรับเปลี่ยนไปตามเอกสารงบประมาณประจำปี เช่น แผนงาน กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก ส่วนข้อมูลกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย จะมีเพิ่มเติมตามที่ส่วนราชการจัดส่งมาให้ ดังนั้น ใครขอให้ส่วนราชการติดตามข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

